



สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๓๖๑ ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๐๐

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

เว็บไซต์: www.nacc.go.th

ป.ป.ช. ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานประเมินติดตามประเทศไทย

ตามอนุสัญญา UNCAC



เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและรวบรวมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขรายงานการประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 ของประเทศไทย (Country Report) ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนราว 20 หน่วยงานเข้าร่วม อาทิ สำนักงานอัยการสูงสุด, สำนักงานศาลยุติธรรม . ปปง. , ปปท., กรมสืบสวนคดีพิเศษ (DSI) และสมาคมธนาคารไทย เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายงานการประเมินติดตามประเทศไทยที่จัดทำโดยรัฐผู้ประเมินและ UNODC ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ก่อนที่ทาง UNODC จะมีการเผยแพร่สู่ประชาคมโลกต่อไป

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 นับเป็นเครื่องมือสำคัญที่กำหนดให้รัฐภาคีต่างๆ ใช้เป็นกรอบกำหนดนโยบายและตรากฎหมาย รวมถึงให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประเทศไทยเองในฐานะรัฐภาคีภายใต้อนุสัญญาฯ ดังกล่าว ก่อให้เกิดพันธกรณีที่จะต้องเข้าร่วม “กลไกการประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ” โดยรัฐผู้ประเมิน คือประเทศเนปาลและประเทศบาร์เรน และมีสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ทำ

หน้าที่เป็นเลขานุการ ปัจจุบันอยู่ในช่วงการประเมินรอบที่ 1 ซึ่งเป็นการประเมินการปฏิบัติตามอนุสัญญาทั้งหมด 2 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 3 เรื่องการกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญาและการบังคับใช้กฎหมาย และหมวดที่ 4 เรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศ



ทั้งนี้เมื่อรัฐผู้ประเมินประเทศไทย ได้จัดส่งร่างแรกของรายงานการประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาของประเทศไทย สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบจึงได้การประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูล และจัดทำข้อคิดเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐผู้ประเมิน ก่อนจัดทำรายงานการประเมินฯ ฉบับสมบูรณ์ ก่อนที่จะเริ่มต้นการประเมินรอบที่ 2 ซึ่งเป็นการประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาหมวดที่ 2 เรื่องมาตรการป้องกัน และหมวดที่ 5 เรื่องการติดตามทรัพย์สินคืน ในเดือนมิถุนายน 2559 ที่จะถึงนี้
